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 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที ่ ๒/ ๒๕๖๗ 

วันอังคารที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  เวลา ๑๕.๑๐ น.  ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น ๓  
 
รายนามผู้มาประชุม 

๑. รศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 
๒. ผศ.ดร.พรรณวิภา        แพงศร ี
๓. ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน 
๔. อาจารย์ ดร.วิชัย กองศร ี
๕. ผศ.ดร.วัฒนา อัจฉริยะโพธา 
๖. ผศ.พัชรลักษณ์ วัฒนไชย 
๗. ผศ.เอกชัย จงเสรีเจริญ 
๘. อาจารย์ ดร.ประณมกร          อัมพรพรรดิ์ 
๙. ผศ.ดร.เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์ 

๑๐. อาจารย์ ดร.ใยแพร          ชาตรี 
๑๑. ผศ.ดร.รัตถชล อ่างมณี 
๑๒. อาจารย์ชุมพล จันทร์ฉลอง 
๑๓. อาจารย์ขวัญแข หนุนภักด ี
๑๔. นางสาวสายพิน ทาทอง 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากไปราชการ/ติดภารกิจอ่ืนๆ) 

๑. ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน 
๒. อาจารย์ ดร.สุภาวิณี   ขันคำ 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์ ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม 
๒. อาจารย์ณหทัย โชติกลาง 
๓. ผศ.ลัดดาวัล กงพลี 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๑๐ น. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
       ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบด ี แจ้งที่ประชุม ดังนี้ 

๑.๑ แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
คณะ ดังนี้ 

 ข้อ ๔.๓ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนที่มีความประสงค์ส่งผลการเรียนแก้ I พิมพ์ใบ ทบ.๕ 
ให้งานศึกษาท่ัวไปและงานศูนย์ภาษาเพ่ือดำเนินการยืนยันผลการเรียนต่อไป  

ข้อ ๑๐. คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบแบบเสนอขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีข้อเสนอแนะและให้เสนอต่อสภาวิชาการต่อไป  

ข้อ ๑๓.๑ คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินาทศิริกุล เป็นอาจารย์
พิเศษคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนนักศึกษาเต็มเวลา เสา-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที ่ ๓/๒๕๖๖  
รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ขั้นสูง จำนวน ๒ คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ และมีจำนวนคาบสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่  ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ 

ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดี  นำเสนอรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการวิชาการ
คณะ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่  ๑๒ 
มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕ หน้า  

     มติที่ประชุม   คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
วันศุกร์ที่  ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
              ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดี  นำเสนอที่ประชุม ดังนี้ 
     ๕.๑  พิจารณาการเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์ 

คณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ 
จากค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ผศ.ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์
ประจำป ีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยม ีบทความเร ื ่อง Description of regular and intra-regular ordered 



 

~ ๓ ~ 

semigroups by tripolar fuzzy ideals. ใ น ว า ร ส า ร  Journal of Mathematics and Computer Science 
Volume ๓๓ (๒๐๒๔), Issue ๓, Pages ๒๙๐–๒๙๗, Published online: ๐๔/๐๑/๒๐๒๔ ซึ่งตีพิมพ์ในเดือน
มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๗  และอยู่ในฐาน Scopus  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ  โดยให้มีการ 
แก้ไขเอกสาร มอบหมายให้ นางสาวสายพิน ทาทอง เลขานุการคณะ แจ้งผศ.ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์ แก้ไขเอกสาร
ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการต่อไป  

 
 ๕.๒ พิจารณาการเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

สายวิชาการ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์ 
คณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ 

จากค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการที ่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ผศ.ดร.สินีนาถ  
สุขทนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีบทความเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์บิสกิตจากแป้งลูกเดือย 
วารสารวิจัยและ พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ 
๓ เดือน กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๖ หน้า ๑๗-๒๗ ผลงานทางวิชาการปรากฏในเดือน กันยายน-ธันวาคม  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และอยู่ใน วงรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ขอรับการประเมิน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๗) และอยู่ในฐาน TCI ๑  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ  
 

  ๕.๓ พิจารณาการเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา 

 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
ค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการที ่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ผศ.เบญจางค์  
อัจฉริยะโพธา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีบทความเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคแบบ 
มีสวน รวม: น้ำพริกแกงปรุงรส ของกลุมอาชีพ ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี” ในวารสาร 
วไลยอลงกรณปริทัศนปที ่ ๑๓ ฉบับที ่ ๓ พฤศจิกายน-ธันวาคม : หนา ๑๔๖ – ๑๖๑ และอยู ่ในวงรอบ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ขอรับการประเมิน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) และอยู่ในฐาน TCI ๑  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ  
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  ๕.๔ พิจารณาการเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.ดร.เอกชัย จงเสรีเจริญ 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
ค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ผศ.เอกชัย จงเสรีเจริญ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีบทความเรื่อง การวิเคราะหโครมาโทกราฟแบบแกส-แมสสเปกโทรเมทรีและ
องคประกอบทาง เคมีของน้ำมันไพลที่สกัดดวยวิธีการใชคลื่นอัลตราโซนิกส ในวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ หนา ๗๕ – ๙๐  และอยู่ในวงรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ขอรับ
การประเมิน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) และอยู่ในฐาน TCI ๒  
 มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ 
 
 ๕.๕ พิจารณาแก้ไข สมอ.๐๘ หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 ผศ.ดร.เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์ ประธานหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นำเสนอ 
ที่ประชุม 
 เนื่องจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ดำเนินการ 
ปรับรายละเอียดแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) โดยได้ดำเนินการ ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำหลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
 ๑. เนื่องจาก ผศ.ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์ ต้องรับผิดชอบในการทำหลักสูตรใหม่ ทางหลักสูตรจึง ต้องทำ
การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงขอเปลี่ยนให้  อาจารย์อุทัย สำรวมจิตร ซึ่งมี คุณสมบัติครบถ้วน  
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ  กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 ๒. เนื่องจากทางหลักสูตรได้จัดสรรค์กำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงาน จึงได้ขอเพิ่มอาจารย์
ประจำหลักสูตร จำนวน ๔ ท่าน ดังนี ้  อาจารย์สิโรรัตน์ จั ่นงาม  อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นำพันธุ ์ว ิวัฒน์   
ผศ.จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง  อาจารย์ ดร.สุนันทา ศรีโสภา 
 มติที่ประชุม   คณะกรรมการว ิชาการคณะพ ิจารณาแล ้ว เห ็นชอบ การแก ้ ไข สมอ.๐๘  
หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ดังนี้ 
 ๑. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม ผศ.ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์ เป็น อาจารย์อุทัย 
สำรวมจิตร์ เหตุผลเนื่องจากเนื่องจาก ผศ.ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์ ต้องรับผิดชอบในการทำหลักสูตรใหม่ 
 ๒. ผศ.ดร.เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์ ประธานหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ขอตัด
สาระในการปรับปรุงแก้ไขในการขอเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรเนื่องจากอาจารยั้ง ๔ ท่าน มีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 
 
 

http://sci.vru.ac.th/assets/files/report/report16980356245295_origin.pdf
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~ ๕ ~ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
รศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล คณบดี  นำเสนอท่ีประชุม 
๖.๑ ขอให้หลักสูตรที่มีแผนดำเนินการจัดทำหลักสูตรใหม่ขอให้รีบดำเนินการจัดทำหลักสูตรนำเสนอ

เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และให้ทันรอบการอนุมัติรับรอง
จากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ หากไม่ทันรอบการอนุมัตินักศึกษา 
จะไม่สามารถทำเรื่องกู้ยืมทางการศึกษาได้   

มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะรับทราบ 
 

๖.๒  หลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่ กำหนดให้ส่งภายในวันท่ี ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีท้ังหมด ๙ สาขาวิชา  
โดยคณะได้ส่งจำนวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) การจัดการพลังงานทดแทน  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะรับทราบ 
 

ปิดประชุม  เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นางสาวสายพิณ ทาทอง) 
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                 (ผศ.ดร.พรรณวิภา      แพงศรี) 
 
    ลงชื่อ.................................................... ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                 (รศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล) 
 
 

  
    


